



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตามประกาศของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ หมตเขตการรับสมัคร ฯ และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๑	นางสาวพรพิมล ทิมใจทัศน์
๐๒	นางสาวปาริฉัตร โสมสิทธิ์

๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๓	นางสาวอุมาพร วิหคทอง

การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

สมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วิธีการ ประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการ ประเมินสมรรถนะ	อุปกรณ์การสอบ
ครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี ๒. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	สอบข้อเขียน	วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สุพรรณบุรี	๑. ปากกา ๒. เครื่องคำนวณ
ครั้งที่ ๒ ๑. ภาควิชาที่เหมาะสมสำหรับ ตำแหน่ง	สอบสัมภาษณ์	วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ เป็นต้นไป ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สุพรรณบุรี	

**หมายเหตุ** ให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์การสอบมาเอง

ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือก เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจหรือ ความเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบและคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ ผู้ใดไม่เข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้ ขอให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สภามสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี และทาง Website ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นางสาวสุนันทา ขาวสำอาง)  
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส  
ประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก